

กรรมใหม่ทั้งหมด

(All New Karmas)

จริงๆ แล้ว เกือบทุกคนเขียนบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่เพราะเกือบทุกคนประทับใจในภาษาอังกฤษ ต้องใช้เวลานาน และพระเจ้าบอกแก่เราว่า มีคนต่างประเทศเรียนวิธีการอ่านภาษาไทยด้วย เกือบทุกคนอนุญาตเขียนบทความนี้เป็นภาษาไทยก่อน และถ้าเรามีเวลาพอ ก็จะพยายามแปลบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับเรื่อง “กรรม” เพราะเก๋สังเกตเห็นว่า ยังมีพระในศาสนาพุทธและชาวพุทธทั่วโลกที่เข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกต้องทั้งหมด

ที่คุณเข้าใจว่า คนเราแต่ละคนมาพบมาเจอกัน ไม่ใช่เพราะโดยบังเอิญ แต่มี “เหตุ” ให้ต้องมาพบมาเจอกัน เหตุนั้น คือ “กรรม” เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง

แต่ที่คุณเข้าใจว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนแต่ละคน มีสาเหตุมาจาก “กรรมในอดีตชาติทั้งหมด” เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะ “กรรม” มีทั้ง “กรรมเก่า” และ “กรรมใหม่”

“กรรมเก่า” เกิดในอดีตชาติ ส่วน “กรรมใหม่” เกิดในชาติที่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่นี้

ที่เรารู้ความจริงข้อนี้ เพราะพระเจ้าบอกแก่เราหลายครั้งว่า เกือบเจ้าชายวิลเลียมเพิ่งถูกส่งให้ลงมาเกิดเป็นครั้งแรก เกือบเจ้าชายวิลเลียมไม่มีกรรมเก่าในอดีตชาติ (ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราทั้งคู่เป็น “คนบริสุทธิ์”) สิ่งที่เกิดขึ้นกับเก๋และเจ้าชายวิลเลียมเป็น “กรรมใหม่” ทั้งหมดของคนไทย

และที่พระเจ้าส่งแก่กับเจ้าชายวิลเลียมให้ลงมาเกิดเพื่อ “เปลี่ยนแปลง” อนาคตของโลก (ที่ไอ้หน้าหิเกหรือคิงแมงดาหมาภูมิพล ราชวงศ์แมงดาหิเกหรือคิง และคนไทยจะเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกที่เต็มไปด้วย “ยาเสพติด”) ได้นั้น เป็นเพราะคนทั่วโลกไม่ได้มี “กรรมเก่า” ที่จะทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องกลายเป็น “ทาสยาเสพติด” และ “คนค้ายาเสพติด” ค่ะ ... หมายความว่า สิ่งที่ไอ้หน้าหิเกหรือคิงแมงดาหมาภูมิพล ราชวงศ์แมงดาหิเกหรือคิง และคนไทยทำกับคนทั่วโลกทั้งหมดตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1999 เป็น “กรรมใหม่ทั้งหมด” ที่ไอ้หน้าหิเกหรือคิงแมงดาหมาภูมิพล ราชวงศ์แมงดาหิเกหรือคิง และคนไทย “ต้องชดใช้” ให้คนทั่วโลกค่ะ (ขออนุญาตอธิบายต่อนะคะ ... ถ้าคนทั่วโลกมี “กรรมเก่า” ที่ต้องชดใช้ให้ไอ้หน้าหิเกหรือคิงแมงดาหมาภูมิพล ราชวงศ์แมงดาหิเกหรือคิง และคนไทยโดยต้องกลายเป็น “ทาสยาเสพติด” และ “คนค้ายาเสพติด” ให้พวกมัน พระเจ้าจะส่งแก่กับเจ้าชายวิลเลียมให้ลงมาเกิดเพื่อ “เปลี่ยนแปลง” อนาคตของโลกไม่ได้ค่ะ เพราะถ้าเป็น “กรรมเก่า” ของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น คนทั่วโลกก็ต้องชดใช้ และที่พระเจ้าจะทำให้ Princess Grace of Monaco, Princess Diana of Wales, King Rainer III of Monaco, Prince Philip, Queen Elizabeth และทุกชีวิตที่ดีและที่กลับตัวกลับใจได้แต่ต้องเสียชีวิตเพราะ The devil's dirty plan กลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง เพราะทุกชีวิตเหล่านี้ “ถูกฆ่า” ทั้งหมด ที่ “ยังไม่ถึงเวลาตาย” ค่ะ ... เกือบหมายถึง สิ่งที่ไอ้หน้าหิเกหรือคิงแมงดาหมาภูมิพล ราชวงศ์แมงดาหิเกหรือคิง และคนไทยทำกับทุกชีวิตเหล่านี้เป็น “กรรมใหม่ทั้งหมด” ค่ะ)

ถ้าคนไทยร้องขอความเมตตา และอ้างว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” ฟังเก้อธิบายนะคะ ...

คนไทยไม่ให้ความเมตตากับใคร แล้วทำไมเวลาคนไทยร้องขอความเมตตา คนทั่วโลกจะต้องให้ความเมตตาคนไทยด้วยคะ ย้อนความทรงจำดูนะคะว่า ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1999 คนทั่วโลกต้องเจอกับอะไรซึ่งเป็นเพราะ “ความเหี้ย” ของคนไทยบ้าง

ขนาดวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.2022 เวลาประมาณ 17:30 น. สิ่งที่เกิดขึ้นกับเก้ในขณะที่เก้กำลังอาบน้ำ คือ ตอนที่เก้เข้าห้องน้ำเพื่อจะเข้าไปอาบน้ำ เก้ได้ยินเสียงคนกระดิ่งลูกบอลกับพื้นรออยู่แล้ว และมีเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มหนึ่งพูดยั่วให้เก้โมโหตลอดเวลาที่เก้อบน้ำ มีเสียงของผู้หญิง (ซึ่งเก้จำได้ว่าเป็นเสียงของ “จูน”) พูดว่า “เดี๋ยวก็ตายแล้ว” ซึ่งหมายถึง **เดี๋ยวพวกมันก็ตายแล้ว เพราะฉะนั้น พวกมันต้องทรมานเก้และคนทั่วโลกก่อน** และมีอยู่ตอนหนึ่งที่พวกมันพูดยั่วให้เก้โมโหจนเก้ไม่ชอบใจมาก ๆ (พวกมันสังเกตอารมณ์เก้ได้) เก้ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดแบบกลับหัวเราะว่า “ไม่ชอบใจ” ซึ่งหมายถึงพวกมันรู้สึก “ตลก” ที่ทำให้เก้รู้สึก “ไม่ชอบใจมาก ๆ” ได้ เก้จำได้ว่า เด็กและผู้ใหญ่กลุ่มนี้ คือ บ้านเลขที่ 8/1 จูน และโค้ชของลูก ๆ ของจูน และความจริงที่สำคัญที่เก้ต้องการบอกคนทั่วโลก คือ เก้รู้ว่า **สันดานคนไทยเป็นแบบนี้!**

และเก้ย้ำอีกครั้งนะคะว่า **เห็นสิ่งที่คนไทยทำกับคนทั่วโลกไหมคะ**

อีกประเด็นหนึ่ง คือ “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แบบนี้ เป็นเพราะ**มีกรรมที่ผู้ที่จะทำ “กรรม” และคู่กรรมลัดกันทำร้ายกันมาแล้วในหลายๆ ชาติ** ในกรณีนี้ ผู้ที่จะทำ “กรรม” และคู่กรรมจะไม่รู้ว่า ใครเป็นคนเริ่มต้นทำใครก่อน (เพราะในสถานการณ์ปกติ ไม่มีใครบอกได้) พระพุทธเจ้าเลยทรงสอนว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” เพื่อให้คนที่คิดจะทำกรรม “หยุดทำกรรม” **จะได้ไม่ต้อง “ชดใช้” กรรมกันไปมาโดยไม่รู้จักจบสิ้นคะ** แต่ถ้าเป็นกรรมที่ผู้ที่จะทำ “กรรม” ทำ “กรรม” กับคู่กรรมโดยเป็น “กรรมแรก” (หรือ “กรรมใหม่”) ในกรณีนี้ หลังจากผู้ทำ “กรรมใหม่” ได้ “ชดใช้” ให้กับคู่กรรมแล้ว กรรมนั้นก็ **“สิ้นสุดลง”** ไม่มีเวรกรรมอะไรต่อกันอีกต่อไปคะ

ในกรณีของเก้ เจ้าชายวิลเลียม และคนทั่วโลก เก้บอกไปแล้วว่า สิ่งที่น่าทึ่งหรือคิงแมงดาหมาภูมิพลราชวงศ์แมงดาเก้หรือจักรี คนไทย และพวกของมันที่เป็นคนต่างประเทศทำกับเก้ เจ้าชายวิลเลียม และคนทั่วโลกเป็น **“กรรมใหม่ทั้งหมด”** เพราะฉะนั้น ถึงพวกเราจะสั่งให้ทรมานพวกมัน และพวกมันจะ “จองเวร” พวกเรา ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานะคะ เพราะเก้บอกแล้วไงคะว่า สิ่งที่พวกมันทำกับพวกเราเป็น **“กรรมใหม่ทั้งหมด”** ที่พวกมัน **“ต้องชดใช้”** ให้พวกเรา หลังจากพวกมัน “ชดใช้” ให้พวกเราแล้ว กรรมระหว่างพวกมันกับพวกเราก็จะ **“สิ้นสุดลง”** ไม่มีเวรกรรมอะไรต่อกันอีกต่อไปคะ และ**เพื่อให้คนทั่วโลกและคนรุ่นหลังได้เห็น “กฎแห่งกรรม” คนที่ “อนุญาต” ให้พวกเราทรมานพวกมันได้ (เพราะพวกมัน “ต้องชดใช้” ให้กับพวกเรา) คือ “พระเจ้า” คะ**

หมายเหตุ เก้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อให้คนต่างประเทศที่อ่านภาษาไทยได้อ่าน แต่เพราะเก้เขียนเป็นภาษาไทย เก้เลยเชื่อว่า มีคนไทยเข้ามาอ่านบทความนี้ของเก้ด้วย เพราะฉะนั้น เก้ถือโอกาสนี้เตือนคนไทยไว้เลยนะ “หลังจากพวกมึงอ่านบทความนี้จบ พวกมึงคงรู้แล้วว่า สิ่งที่พวกมึงทำกับกู เจ้าชายวิลเลียม และ**คนทั่วโลก**เป็น **“กรรมใหม่ทั้งหมด”** ที่พวกมึง **“ต้องชดใช้”** ให้กู เจ้าชายวิลเลียม และ**คนทั่วโลก** ดังนั้น กูอยากให้พวกมึงคิดถึงช่วงเวลาตั้งแต่กูกับเจ้าชายวิลเลียมได้เข้าไปอยู่ใน The Holy Home แล้วถึงตอนก่อนที่พระเจ้าจะให้ “ธรณีสู่บ” พวกมึงลงนรก ... กูหมายถึง ช่วงเวลาที่พวกมึงยังต้อง “อยู่” ในโลกนี้เพื่อ **“ชดใช้กรรม”** ที่พวกมึงทำไว้กับกู เจ้าชายวิลเลียม และ**คนทั่วโลก** ... พวกมึงเคยคิดบ้างมั๊ยว่า ในช่วงเวลานั้น พวกมึงต้องเจอกับอะไรบ้าง ... พวกมึงเข้าใจจริงๆ ที่พระเจ้าเตือนพวกมึงผ่านจิตของกูว่า “ที่พวกมึงคิดว่า เดียวก็ตายแล้ว เดียวก็ต้องลงนรกแล้ว เพราะฉะนั้น “ต้องทำก่อน” ต้อง “ทำให้เยอะๆ” ก่อน **เดี๋ยวพวกมันก็จะได้ว่า จะส่งผลยังไง ... จะเกิดอะไรขึ้น**” นะหมายถึงอะไร และพวกมึงเข้าใจจริงๆ ว่าหลังจากที่พวกมึงหลายตัวตายไปแล้ว **ทำไมพระเจ้าถึงทำให้พื้นกลับขึ้นมามีชีวิตอยู่ในกรงในโลกมุสลิมเพื่อให้ถูกทรมานต่อได้!**”